



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. จิตีพีเกษตรสัญญาตี ไตรมาส2ขยายตัว6.2%ทุกสาขา...	โพสต์ทูเดย์
2. จัเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตงห้วงไม่ทันปี64	กรุงเทพธุรกิจ
3. ตั้งงบ5พันล้านฟื้นฟูเกษตรกร พร้อมจ่ายหนี้	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์ ไปไม่ทำเงิน: สวนอุตสาหกรรมเดินต้อนรับ 'นบก.' รุ่น 85	คม ชัด ลึก
5. 1.4 พันล้านกับโอกาสใหม่ของ...เกษตรอินทรีย์	สยามธุรกิจ
6. คอลัมน์ โปกส์เกษตร: แปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ลดต้นทุนมีตลาดรองรับชัดเจน	สยามธุรกิจ
7. ชงกรม.พักหนี้เกษตรกร3ปี คลังเอาใจเต็มที่โค้งสุดท้าย	เดลินิวส์
8. เปิดเขื่อนปากมูลบรรเทาอุทกภัยช่วยร้อยเอ็ดนครสวรรค์-พิจิตรอ่วม...	แนวหน้า
9. งามไล่ปล่อยฝืนคดีโกงจำนำข้าว พิรุณสุดฮึดสู้ฟ้องไม่ทัน มีเสียวสูญแสนล้าน	ผู้จัดการ
10. รัฐตั้งเป้าดันจิตีพีพุ่งแตะ 5% ขอเวลา 11 ปีนำประเทศหลุดพ้นความยากจน	ไทยรัฐ
11. แก้หนี้เกษตรกรอย่างยั่งยืน	โพสต์ทูเดย์
12. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

หัวข้อ : จีดีพีเกษตรสัญญาณดี ไตรมาส2ขยายตัว6.2%ทุกสาขา จับตาตลาดปียังโตตามเป้าหมาย

วันที่ : อาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 5644 หน้า : A5(กลาง)

จีดีพีเกษตรสัญญาณดี

ไตรมาส2ขยายตัว6.2%ทุกสาขา จับตาตลาดปียังโตตามเป้าหมาย

โพสต์ทูเดย์ - สศก.แจงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเติบโต กลุ่มพืชขยายนำโตถึง 8.4% รับปัจจัยหนุนจากสภาพอากาศตลอดจนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2561 ว่า ขยายตัว 6.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปัจจัยหนุนจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตร มีการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการดำเนินนโยบายที่สำคัญ อาทิ การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เฉพาะสาขาพืช ขยายตัวถึง 8.4% โดยผลผลิตพืชสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย และเงาะ ซึ่งข้าวนาปี มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางสามารถปลูกข้าวนาปีรอบสอง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัว 3-4% โดยทุกสาขาการผลิตขยายจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต

ทางการเกษตร การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเกษตรกรและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณดีขึ้น ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย ทั้งนี้ จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรอย่างใกล้ชิด อาทิ ภัยธรรมชาติ ความผันผวน



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ของสภาพอากาศ และโรครระบาด ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตรในช่วงครึ่งหลังของปี 2561

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานทดแทนในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม และโรงงานน้ำตาลให้การส่งเสริมการปลูกอ้อย สับปะรดโรงงาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปี 2558-2559 อยู่ในเกณฑ์ดี จึงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในพื้นที่ปลอ่ยว่าง รวมทั้งปลูกแซมในสวนยางพาราและปลูกใหม่ทดแทนมันสำปะหลัง ส่วนยางพารา มี

ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปลูกต้นยางแทนในพื้นที่พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว และพื้นที่ตัดโค่นต้นยางอายุมากเมื่อปี 2555

ด้านราคาสินค้าเกษตร พืชที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ทูเรียน และมังคุด โดยข้าวมีราคาเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมันสำปะหลังราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับประเทศคู่ค้ามีความต้องการมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาคเอกชนมีการกำหนดราคาส่งออกมันเส้นขึ้นต่ำ ทำให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและราคามันฯ ที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้น ■

จีเจาะอุโมงค์ส่งน้ำ'แม่แดง'หวังไม่ทันปี64

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” เร่งขุดเจาะ อุโมงค์ส่งน้ำแม่แดง-แม่จันทา-แม่กวางฯ หลังคืบหน้าแค่ 23% ต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ 53% หวังไม่แล้วเสร็จปี 2564 หวังแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำลุ่มน้ำปิง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่แดง-แม่จันทา จ.เชียงใหม่ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ระยะทาง 45 กิโลเมตร ช่วงเวลาก่อสร้าง 2558-2564 มีความคืบหน้าเพียง 23% ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 53% จึงให้กรมชลประทานหารือกับผู้รับเหมาเร่งรัดการดำเนินงาน รวมทั้งตั้งคณะทำงานติดตามการทำงานและแก้ไขปัญหาความล่าช้าร่วมกัน

ทั้งนี้ ความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าเพราะติดปัญหาสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอม ซึ่งหลังจากนี้หวังว่าเทคโนโลยีจะเร่งรัดการทำงานได้เร็วขึ้น แต่ผู้รับเหมายังไม่ขอขยายเวลาโครงการโดยระยะเวลาที่เหลือเพียง 3 ปี ต้องเร่งรัด

เพราะโครงการนี้จะช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำปิงคือเหนือตอนล่าง กลางตอนบน หากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารงานและต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณนี้ ถึงเวลานั้นจะเร่งรัดไม่ทัน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุทุมมธรา จ.เชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาคาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์แบ่งเป็นอุโมงค์ส่งน้ำเข้า-ออก ระยะที่ 1 ช่วงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล-เขื่อนแม่งวงอุทุมมธรา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.20 เมตร ระยะทาง 22.9 กิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านอุโมงค์สูงสุด 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมอาคารประกอบปัจจุบันขุดเจาะได้ระยะทาง 6,319 เมตร คิดเป็นความก้าวหน้า 33.577 %

ช่วงที่ 2 เป็นการขุดเจาะลำน้ำแม่แดง (ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน)-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร

ระยะทาง 25.624 กิโลเมตร ปริมาณน้ำผ่านอุโมงค์สูงสุด 28.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะนี้ขุดเจาะได้ระยะทาง 1,264 เมตรหรือ 14% หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถผันน้ำส่วนเกินจากลำน้ำแม่แดงประมาณ 113 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนการใช้ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แดง ได้อีกประมาณ 14,550 ไร่ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการนำเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่จ.เชียงใหม่และลำพูน จากปีละ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งกรมชลประทานได้นำระบบโทรมาตรและระบบเตือนภัยน้ำท่วมมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำและเตือนภัยจากน้ำหลากที่เกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อบรรเทาอุทกภัยและลดความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมในเขตพื้นที่จ.เชียงใหม่ได้อีกด้วย

ตั้งงบ5พันล้าน ฟื้นฟูเกษตรกร พร้อมจ่ายหนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● กระทรวงเกษตรฯ วางแผนของงบ 5,000 ล้านบาท ควบคู่ ๕.ก.ส.พักหนี้เกษตรกร แยก 2 กลุ่ม ตามภาระหนี้ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 3 ปีช่วงพักหนี้ ชื้ออาชีพที่ส่งเสริมต้องมีตลาดรองรับ “คลัง” เร่งวางระบบไอทีรองรับการขยายร้านค้ารับบัตรสวัสดิการรัฐ รองรับโครงการคืนแวกต์แก่คนจน

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์ก่อนหน้า 4

ต่อจากหน้า 1
ทีวี

จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 24-25 ก.ค.นี้กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการพักหนี้เกษตรกรรวม 3.5 ล้านรายที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรในช่วง 3 ปีที่มีการพักหนี้ และมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ในปีที่ 4

นายเกษม บุญราช กล่าวว่า หาก ครม.เห็นชอบแผนการพักหนี้เกษตรกรก็จะเสนอแผนการฟื้นฟูเกษตรกรให้ ครม.อีกครั้ง โดยกระทรวงเกษตรฯ กำลังทำรายละเอียดแผนงานฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรจะใช้งบ 5,000 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะกำหนดอาชีพครอบครัวกลุ่มด้านปศุสัตว์ การเพาะปลูกและประมง เช่น การเลี้ยงไก่ สุกร ปลา รวมถึงการเพาะ

ปลูกพืชต่างๆ

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะใช้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้ออกมาจะจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้าไปฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรครั้งนี้จะดำเนินการให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตภาคเกษตรมีราคาที่ดีด้วย

หวัง4ปีเกษตรกรมีเงินจ่ายหนี้

สำหรับการดำเนินการส่งเสริมอาชีพในช่วง 3 ปี จะต้องช่วยสร้างรายได้ที่เพียงพอเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ในปีที่ 4 และมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องสร้างภาระหนี้เพิ่ม

“งบประมาณที่กระทรวงเกษตรฯ เติรมขอ ครม. 5,000 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณเพื่อการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปล่อยกู้ เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้เกษตรกรเพิ่มเข้าไปอีก” นายเกษม กล่าว

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรจะแบ่งตามกลุ่มที่ธ.ก.ส.แบ่งไว้คือ 1.เกษตรกรกลุ่มมีหนี้ภาระไม่หนัก จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการส่งเสริมปกติของกระทรวงเกษตรฯ โดยจะจัดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานเป็นลำดับต้น ใช้เงินทุนของเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ

2.เกษตรกรกลุ่มมีหนี้ภาระหนัก จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการส่งเสริมปกติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้เป็นกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานเป็นลำดับต้น โดยใช้เงินทุนของเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ และงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ตามระบบงบประมาณปกติ และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มความหลากหลายในการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตจากเดิมบางส่วน

“คลัง”วางระบบไอทีคืนแวกต์คนจน

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะทำการระบบไอทีเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการคืนเงินแก่เพื่อชดเชยรายจ่ายที่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวกต์) แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ เนื่องจากกระทรวงการคลังจะขยายร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการ และได้รับการคืนภาษีไปสู่ร้านค้าทั่วไป จากปัจจุบันจำกัดอยู่ที่ร้านธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์

“การขยายร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการต้องวางระบบไอทีเพื่อรองรับเพื่อให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพากร ในกรณีที่ต้องคืนเงินให้คนที่ถือบัตรสวัสดิการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ 11.4 ล้านคน”

ทั้งนี้ การคืนเงินได้ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่คนที่ถือบัตรสวัสดิการและซื้อสินค้าที่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่กระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลจากการซื้อสินค้าของคนถือบัตร เป็นฐานข้อมูลว่าได้ซื้อของอะไรไปบ้าง และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไร หลังจากนั้นจะจัดงบประมาณ คืนกลับให้คนเหล่านั้น ซึ่งจะกำหนดเพดานว่าจะได้รับคืนเท่าไร

เขากล่าวว่า ไม่กังวลต่อกรณีนี้อาจมีคนถือบัตรสวัสดิการ แล้วใช้จ่ายมากผิดปกติ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว เพราะถ้าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการสูงผิดปกติอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการ เนื่องจากมีรายได้เกิน 1 แสนบาทต่อปี

สำหรับการลงทะเบียนคนจนรอบสองสำหรับคนที่พิการ คนป่วยติดเตียงหรือคนที่พลาดการลงทะเบียนครั้งที่แล้วให้สามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 2 ได้ ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งจะมีคนมาลงทะเบียนเพิ่มราว 1 ล้านราย โดยได้รับสวัสดิการเท่ากับผู้ลงทะเบียนแล้ว



ใบไม้ทำเงิน

อุดม จิตวัฒน์สกุล

udomgarden1@gmail.com

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สวนอุตสาหกรรมเด็นน มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่น 85 จำนวน 130 คน ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เตรียมก้าวสู่ระดับผู้บริหาร โดยสถาบันเกษตรราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านการเกษตร

ท่ามกลางความหลากหลายในอาชีพเกษตรที่ต่างผลิตต่างบริโภค บนพื้นฐานความชอบและความต้องการที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหากจะมองถึงที่มาของผลผลิตคือการตอบโจทย์ที่ผู้ผลิตต้องทำตามความต้องการของผู้บริโภค ให้เข้าถึงตลาดปลายทางจนถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภคสุดท้ายอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นในทิศทางที่ตนเองถนัดและมีความรู้ทางการผลิตเป็นอย่างดี มีใจแต่ทำตามกระแสจากสิ่งที่ได้รับรู้ไว้

อีกทั้งความพร้อมในการปรับตัวสามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ ที่ผู้ผลิตต้องมีแผนและแนวทางปฏิบัติให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีผลทั้งทางบวกและด้านลบให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ต้องมีเป้าหมายในบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้และเข้าใจจนสามารถนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมตามแต่สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างลงตัว แต่แขนงไม้ใบที่เงินไม้ประดับแตกต่างจาก

สวนอุตสาหกรรมเด็นนรับ 'นบก.' รุ่น 85

กลุ่มพืชอาหารและพืชพลังงานโดยสิ้นเชิง

โดยเฉพาะทำงานไม้ใบผลิตในลักษณะกิ่งอุตสาหกรรมทำเป็นธุรกิจเกษตร จากแบบที่ค่อยเริ่มเกิดและค่อย ๆ เติบโตตามความต้องการของตลาดแบบเข้าไปสัมผัสและถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จากที่มาของธุรกิจที่ถูกให้ต้องทำโดยบังเอิญเพราะพืชเศรษฐกิจฟองสบู่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ค่อย ๆ ทำจนเกิดความรัก



ผู้เขียนบรรยายแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบก.

และชอบในอาชีพนี้ไปเลยทีเดียว

พืชกลุ่มไม้ใบที่เป็นอาชีพให้เกิดความน่าสนใจจนหลักสูตรนักบริหาร ที่เป็นหลักสูตรหลักที่สำคัญต่อการบริหารการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะได้พัฒนาความคิด ทบทวนความรู้รวมถึงภารกิจอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมและที่สำคัญคือได้สานความรักความสามัคคีสร้างสัมพันธ์ไมตรีข้ามหน่วยงานอย่างที่เคยมีมาทุกรุ่น แม้ความรู้บางอย่างจะไม่ตรงกับส่วนงานในสังกัดก็ตาม

แต่การเติมความเข้าใจในต่างแขนงก็มีหลักการแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันก็คือการ

ทำงานในสัมมาชีพ กำหนดทิศทางตามความต้องการของตลาดแบบปกติและแบบที่ถูกสร้างขึ้น มีใช้ที่ขนาดของธุรกิจที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การทำให้เกิดความต่างในอาชีพกลุ่มงานเดียวกันก็เป็นจุดขายได้ดี หรือมีความเหมือนละม้ายคล้ายกันในอาชีพนั้น ๆ หากแต่สร้างจุดเด่นที่แตกต่างได้ก็จะทำให้นำสนใจมากกว่าเดิม

รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงาน ส่วนบริหารที่ต้องรีบทำก่อนหรือสามารถผัดผ่อนทำตามลำดับถัดมาได้โดยไม่เสียหายต่อแผนการผลิต ซึ่งล้วนต้องให้ความสำคัญทุกกระบวนการในระบบจากการออกแบบที่มาจากแผนหลักและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงานแต่ละสถานการณ์ ทุกช่วงเวลาและทุกโอกาสได้

นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ หรือที่เรียกโดยย่อว่า นบก. นับเป็นรุ่นปัจจุบันที่มีมาถึง 85 รุ่น ผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนตามโอกาสในแต่ละรุ่น เข้ามาเสริมความรู้ดูงานการผลิตไม้ใบที่ดำเนินสะดวกเรื่อยมา

นับเป็นการผสมความรู้ เดิมก่อนวัตรกรรมที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาจนเป็นที่มาของสวนไม้ใบประดับที่ผู้เยี่ยมชมดูงานได้เชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ทางการบริหารจัดการให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนั้นที่ไม่เคยเต็มแก้ว เมื่อมีน้ำที่ที่พอจะตักเติมมิให้พร่องจนเสี่ยงที่จะเหลือน้อยจนมีอาจหันซ้ายมองต้องการอย่างผู้มีปัญญาทั้งทำ

1.4 พันล้านกับโอกาสใหม่ของ...เกษตรอินทรีย์

หากยังจำกันได้ เมื่อครั้งรัฐบาลจัด ครม.สัญจรไปประชุมนอกสถานที่ ณ เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ได้อนุมัติงบเหයด 1.4 พันล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เป็นเจ้าภาพเดินหน้า 185 โครงการ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์สู่เป้าหมาย โดยการประชุมครั้งนั้นมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แห่งชาติ เสนองบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 185 โครงการ งบประมาณ รวม 1,399.17 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่

1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่ง ชาติ พ.ศ.2560-2564 และมอบหมายหน่วย งานด้านการวิจัยและสถาบันการศึกษาใน พื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณา การในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยการ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรม เกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ รวม 100 โครงการ งบ ประมาณ 413.97 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิต

สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ รวม 31 โครงการ งบประมาณ 863.72 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาด สินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข รวม 48 โครงการ งบประมาณ 106.31 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 6 โครงการ งบประมาณ 15.17 ล้านบาท รวม 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 185 โครงการ งบ ประมาณทั้งสิ้น 1,399.17 ล้านบาท

การเตรียมการจัดพื้นที่นิคมสหกรณ์เป้าหมาย 6 แห่ง เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการวางแผนการผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้น นายเกษม บัญญาธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายจะปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและขยายช่องทางการตลาด โดยใช้วิธีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตร



เลี้ยงสัตว์ จำนวนทั้งหมด 26,700 ไร่ อยู่ในนิคมสหกรณ์แม่สอด และพื้นที่แปลงใหญ่มันสำปะหลัง



ข้าว ซึ่งคาดว่าจะต้นทุนประมาณ 4,250 บาทต่อไร่ จากนั้นสหกรณ์ต้องคำนวณว่าค่าใช้จ่ายในการรับจ้างของสหกรณ์

แปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ลดต้นทุนมีตลาดรองรับชัดเจน

แปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์เป้าหมาย 6 แห่ง จำนวน 131,670 ไร่ เกษตรกร 4,630 ราย ประกอบด้วย นิคมสหกรณ์สุวรรณโลก นิคมสหกรณ์หนองบัว นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง จังหวัดอุทัยธานี นิคมสหกรณ์พิชัย จังหวัดอุดรธานี นิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก และนิคมสหกรณ์นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับปลูกข้าวแปลงใหญ่ จำนวนทั้งหมด 64,970 ไร่ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์สุวรรณโลก นิคมสหกรณ์หนองบัว นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง และนิคมสหกรณ์พิชัย และจะส่งเสริมปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้เสริมหลังฤดูการทำนา ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง เพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ ส่วนพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวโพด

จำนวนทั้งหมด 49,000 ไร่ ในนิคมสหกรณ์นครชุม ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทุกแห่งจะต้องดำเนินการผลิตสินค้าการเกษตรทุกชนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

นายทีเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์จัดหาเครื่องจักรกลต่างๆ ที่จะนำไปบริการเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกให้กับสมาชิก พร้อมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ดูแลการใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืชต่างๆ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะพื้นที่แปลงใหญ่



อีก 10% หรือประมาณ 425 บาท เมื่อรวมต้นทุนแล้วจะอยู่ที่ 4,675 บาทต่อไร่ เมื่อผลผลิตถึงฤดูเก็บเกี่ยว สหกรณ์จะเป็นผู้รวบรวม ซึ่งคาดว่าจะปริมาณผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 850 กิโลกรัม สมาชิกจะได้ขายในราคาตันละ 8,000 บาท เมื่อสหกรณ์หักต้นทุนการผลิตและค่าบริการ 4,675 บาทแล้ว ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้ของสมาชิกสหกรณ์ “สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นห่วงในตอนนี้เป็น เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกือบ 60 ปี ซึ่งจากการลงไปสำรวจในพื้นที่การทำเกษตรพบว่าเกษตรกรจ้างแรงงานเข้ามาทำทุกขั้นตอน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง สุดท้ายผลิตสินค้าออกมาที่ไม่มีคนรับซื้อ แต่เกษตรกรก็ยังปลูกกันต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่าจะต้องปลูกอะไร ปริมาณเท่าไร เพราะไม่มีข้อมูลสำหรับนำมาวางแผนการผลิต แต่ถ้าเป็นพื้นที่นิคมสหกรณ์ สหกรณ์ในพื้นที่จะรู้ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดว่าคนไหนปลูกอะไร จำนวนกี่ไร่ ผลผลิตออกมาปริมาณเท่าไร ซึ่งจะทำให้สามารถคาดการณ์การกระจายตลาดได้ ดังนั้น กรมฯ จึงจะสนับสนุนให้นิคมสหกรณ์ 6 แห่งที่มีศักยภาพ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อดูแลส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยวางระบบบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลง มีตลาดรองรับที่แน่นอน และส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นในที่สุด” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ชงกรม.พักหนี้เกษตรกร3ปี

● คลังเอาใจเต็มที่โค้งสุดท้าย

นายอภิศักดิ์ ดันดิรวงศ์รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ กรม.พิจารณามาตรการพักชำระเงินต้นให้กับลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการช่วยเหลืออุดหนุนดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ ธ.ก.ส.อีก 2-3% เพื่อแบ่งเบาภาระการชำระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน

“ในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรอบนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าข้รับการช่วยเหลือประมาณ 2-3 ล้านราย แต่การช่วยเหลือจะเป็นโครงการแบบภาคสมัครใจ ใครจะเข้าหรือไม่ก็ได้ หากคนที่มีปัญหาผ่อนไม่ไหวก็ขอให้ไปเจรจากับ ธ.ก.ส.ในการพักชำระเงินต้นได้เอง ส่วนใครที่คิดว่ายังผ่อนไหวและไม่อยากเสียดอกเบี้ยเพิ่มก็ยังสามารถผ่อนชำระตามปกติได้ โดยขณะนี้ ธ.ก.ส.กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณที่ต้องนำมาใช้ เพื่อให้ระหว่างการพักชำระหนี้เงินต้น เกษตรกรสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลง”

สำหรับสาเหตุที่ต้องขอมติ กรม.ครั้งนี้ เพื่อขอให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการพักชำระเงินต้น ไม่ถูกจัดเป็นลูกหนี้เสีย เพื่อไม่กระทบกับฐานะการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าโครงการดังกล่าว ยังสามารถขอกู้เงินเพิ่มจาก ธ.ก.ส.ได้ แต่ต้องมีโครงการที่จะนำไปใช้อย่างชัดเจน แต่ยกเว้นไม่ให้เป็นการกู้เพื่อนำไปชำระหนี้เก่า หรือไปใช้จ่ายด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตร

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งพาตัวเองได้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ยังเป็นคนยากจนกว่า 30 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชาชนทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมามีภาครัฐ

การตั้งงบกลางปีเพิ่มเติม 1.5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการด้านปฏิรูป การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล จะ เกษตรกรครั้งใหญ่ โดยเน้นการลดต้นทุน การเพิ่ม เป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวให้เกษตรกรไทยมีความ ประสิทธิภาพในการผลิต การเพาะปลูกสินค้าเกษตรให้ สามารถในการแข่งขันดีขึ้น แดกต่างจากรัฐบาลยุคก่อนหน้าที่เน้น ตรงกับความต้องการของตลาด แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมา การช่วยเหลือแบบระยะสั้น ทั้งโครงการจำนำข้าว ประกันรายได้ เกษตรกร ซึ่งเป็นการพยายามไปด้านกับกลไกการตลาด และพอ ไม่สามารถทำได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง ระบบราชการที่ทำให้การทำงานยังล่าช้า

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประเมิน ว่าจะหากเศรษฐกิจไทยสามารถ เติบโตได้เฉลี่ย 4% ต่อเนื่อง จะ ทำให้ไทยหลุดพ้นประเทศความ ยากจนได้ภายใน 18 ปีข้างหน้า แต่หากจีดีพีขยายตัวได้ถึง 5% จะทำให้ไทยหลุดพ้นความ ยากจนได้ภายใน 11 ปี ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามปฏิรูปภาค การเกษตรให้มีรายได้มากขึ้น อย่างยั่งยืน เพราะถ้าเกษตรกร หายจนได้เมื่อไร มันใจว่าจะ ทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจาก กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอย่างแน่นอน

“การแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรจะเป็นหัวใจสำคัญใน

การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล จะ เป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวให้เกษตรกรไทยมีความ สามารถในการแข่งขันดีขึ้น แดกต่างจากรัฐบาลยุคก่อนหน้าที่เน้น การช่วยเหลือแบบระยะสั้น ทั้งโครงการจำนำข้าว ประกันรายได้ เกษตรกร ซึ่งเป็นการพยายามไปด้านกับกลไกการตลาด และพอ จบมาตรการเมื่อไรเกษตรกรก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม”

นอกจากนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลยังได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรหลาย โครงการ เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ส่งเสริมให้มีการรวม แปลงเกษตรมาบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อช่วยลด ต้นทุนการผลิต รวมถึงการดึงคนเก่งมาช่วยบริหาร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โครงการชุมชนปรับ เปลี่ยนการผลิตสู่วิถีกุดิภัยแล้ง หรือ “โครงการ เอ็กซ์วายแซด” ที่เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับการเพาะปลูก เช่น ปลูกพืชใช้น้ำ น้อย ปลูกพืชที่ตลาดต้องการ โดยเกษตรกรที่เข้า ร่วมจะมีการัน ติรายได้ไม่น้อย กว่าเดิม อีกทั้ง คลังยังได้หารือกับ กระทรวงเกษตร

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันโครงการตลาดเป็นตัวเอง เพื่อใช้ไป วางแผนเพาะปลูกไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดด้วย.

เปิดเขื่อนปากมูล บรรเทาอุทกภัยช่วยร้อยเอ็ด

นครสวรรค์-พิจิตรอ่วม 'เขินติญ' ยังไม่สิ้นฤทธิ์

นายกฯ ห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ฝนตกหนักจากดีเปรสชัน "เขินติญ" สั่งเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน พร้อมกำชับ

▶▶▶ ต่อ : เขินติญ - หน้า 2

เขินติญ

ตรวจสอบซ่อมแซมพนังกั้นน้ำทุกจุด กำชับวางแผนควบคุมระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านปภ.ยังเตือนเหนือ-อีสานฝนหนักต่อเนื่อง "นครสวรรค์-พิจิตร" ยังอ่วมน้ำล้นสปิลเวย์ กรมชลเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล 21 กรกฎาคม บรรเทาอุทกภัยร้อยเอ็ด เมืองกาญจน์น้ำป่าหลากท่วมหมู่บ้านชายแดน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการประชุมปฏิบัติภารกิจที่ภูฏาน โดยแสดงความห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน รวมถึงพื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินอื่น ที่อาจได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายกฯสั่งตรวจ-ซ่อมพนังกั้นน้ำ

"จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลและออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว และว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกำชับเรื่องการบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นที่ โดยขอให้วางแผนให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบวงกว้าง ทั้งนี้ รัฐบาล

ว่ากระทรวงเกษตรฯสามารถควบคุมและระบายน้ำบริเวณเขื่อนปากมูล เขื่อนยโสธร และเขื่อนรัตนชัยได้ดี ทำให้การไหลเวียนของน้ำในลุ่มน้ำชีและแม่น้ำสายต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ นายกฯยังเน้นย้ำให้ตรวจสอบความพร้อมกั้นน้ำทุกแห่ง และเร่งรัดซ่อมแซมจุดที่มีปัญหา ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี้ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ทุกคน

พิจิตร-นครสวรรค์อ่วมน้ำล้นสปิลเวย์

ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม อธิปไตยพายุนร้อนเขินติญทำให้เกิดอุทกภัย และน้ำป่าไหลหลากใน 9 จังหวัด คือ พิจิตร นครสวรรค์ ตราด แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ ตาก และระนอง รวม 15 อำเภอ 20 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 309 ครัวเรือน 874 คน ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด เหลือเพียงสองจังหวัดที่ชาวบ้านยังเดือดร้อน ประชาชนได้รับผลกระทบ 61 ครัวเรือน 199 คน คือ จ.พิจิตร น้ำท่วมอ.ทับคล้อ จ.นครสวรรค์ น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ตะคร้อ ล้นสปิลเวย์เข้าท่วมอ.ไพศาลี พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 80 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำท่วมลดลง แต่ยังมีน้ำล้นสปิลเวย์

เตือนเหนือ-อีสานฝนหนักต่อเนื่อง

นายชยพล กล่าวต่อว่า ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร อากาศรปภ.กองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากพายุดีเปรสชันเขินติญ ปกคลุมลาวตอนบน ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักบางพื้นที่ ปภ.จึงประสานจังหวัด ศูนย์ปภ.เขต และสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสม โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

รอยเขื่อนเปิดระบายน้ำปากมูล 21 กค.

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าว ว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดบานระบายน้ำเขื่อนปากมูลตามวิธีการของ กฟผ.เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมจ.รอยเขื่อน โดยจะเร่งเดือนประชาชนด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำก่อน ซึ่งจะเริ่มเปิดบานระบายตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม และจะเริ่มเขื่อนบานทั้ง 8 บาน วันที่ 31 กรกฎาคม จะส่งผลให้การระบายน้ำในแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำมูลดีขึ้น เป็นมาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วนและการให้ความช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดรอยเขื่อน นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ยังคงจัดจราจรน้ำในกลุ่มน้ำชี โดยลดระบายน้ำของเขื่อนตอนบน และเร่งระบายน้ำเขื่อนตอนล่าง ลดผลกระทบน้ำท่วม

ต่อ : เขินตัญ - หน้า 11

เขินตัญ

ในกลุ่มน้ำยัง ปัจจุบันเขื่อนยโสธรและเขื่อนรัตนน้อยเขื่อนบานหมดแล้วสามารถระบายน้ำสู่พื้นที่ตอนล่างได้ดี

ซ่อมพนังกั้นลำน้ำยังเหลืออีก 2 ม.

ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมพนังกั้นลำน้ำยัง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งน้ำซัดขาดตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม มีการระดมเครื่องจักรกลหนัก 12 คัน เข้ามารเสริม เพื่อช่วยปิดกั้นให้เสร็จเร็วที่สุด จนกระทั่ง 23.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม รุกคืบเข้าไปจนเหลือเพียง 5 เมตร ปรากฏว่ายังแคบ น้ำยังไหลแรง ทำให้การทำงานล่าช้า จนถึงขณะนี้เหลืออีก 2 เมตร ยังเชื่อมปิดพนังกั้นไม่ได้

หนองคายฝนยังชุกน้ำโขงเขี้ยว

สถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมหลายจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ที่จ.หนองคายฝนที่ตกมาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มขึ้น วันเดียวกัน วัดที่ส่วนอุทกวิทยานองคาย กรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ 6.37 เมตร เพิ่มขึ้นถึง 31 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.83 เมตร นอกจากนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง และระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นแล้ว น้ำในแม่น้ำโขงยังขุ่นและไหลเชี่ยว ส่งผลกระทบต่อเรือที่สัญจรในแม่น้ำโขง ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเพิ่มขึ้น ชาวบ้านต้องหยุดหาปลาเพราะอุปสรรคเสียหาย

2ชุมชนทับคลองจมน้ำเดือดร้อน

ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านประชาชนมากกว่า 130 หลังคาเรือน ในชุมชนตลาดใต้ ชุมชนหมอลำ ในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ไปจนถึงกว่า 1 เมตร ซึ่งกำลังพลทหารมณฑลทหารบกที่ 36 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทับคล้อนำท่อและแผ่นคอนกรีตมาก่อสร้างเป็นสะพานเป็นทางเดินเข้าออกจากชุมชนมายังตลาดสดเทศบาลตำบลทับคล้อ นอกจากนี้ ยังได้นำเรือพลาสติกไปให้ผู้ประสบภัยใช้เดินทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

สังขละสะพานขาดเดือดร้อน 200ครัว

วันเดียวกัน นายสมชาย วุฒิมลิวทยา นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไก่ว้อ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมฉับพลัน หลังฝนตกมาหลายวัน ทำให้น้ำป่าจากป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไหลลงสู่ลำห้วยไรค์จำนวนมาก เอ่อท่วมหมู่บ้านสะเน่ทอง หมู่ 2 ต.ไถ่ว้อ และสะพานข้ามลำห้วย ชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่า 200 หลังคาเรือน ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกในพื้นที่ได้ ขณะที่สภาพอากาศยังมีฝนตกตลอดเวลาทั้งหนักสลับเบา

อุตุฯเตือนจ.9ฝนถล่มทั่วปท.

เวลา 17.00 น. วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุโซนร้อน "เขินตัญ" ฉบับที่ 9 ระบุว่า พายุโซนร้อนเขินตัญอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันบริเวณชายแดนลาวและเวียดนามแล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าปกคลุมลาวตอนบนวันที่ 19 ก.ค. ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคต่างๆ และยังคงส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม ในภาคเหนือ ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยาแพร่ น่าน และตาก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม สำหรับภาคใต้และอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง ขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

งามใส! ปลอยผีคดีโกงจำนำข้าว พิธสุดฮิตสอฟองไม่ทัน มีเสียวสูญแสนล้าน



อินทิรา โจดุณยานีรักษ์ ผู้อำนวยการ อคส.



เห็นท่าทำซึ่งเชิงเอาจริงเอาจังปราบโกงจำนำข้าวแบบไม่ให้หน้า กะจับยึดคุกเรียกเงินคืนให้เรียบในตอนแรกนึกว่าจะเอาจริงอย่างที่ ไทไหนได้พอถึงบทจะเรียกค่าเสียหายที่ประเมินมูลค่านับแสนล้านรัฐบาล คสช. กลับเกิดอาการร่อยเปลี้ยไปเสียตื้อๆ ปลอยให้ **องค์การคลังสินค้า (อคส.)** ได้สั่งกัณฑ์กระทรวงพาณิชย์ และ **องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)** กระทรวงเกษตรฯ ได้ไฟใหญ่ในการชงคดีฟ้องแพ่ง ออกลิลา เตะถ่วง วันเจียนจะหมดอายุความกันรอมร้อ ขณะที่ย้อการผลงานยัง คงเส้นคงวามีที่สิ่งไม่ฟ้อง 30 คดี แถมมีรายการฟ้องผิดให้ได้อาย ชายหน้าประชาชี

ต้องเรียกว่าไม่ไล่จีไม่มีชยัยกับการทำงานของข้าราชการไทย บางส่วนโดยเฉพาะ อคส. และอ.ต.ก. ที่ขึ้นชื่อลือชามาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าโครงการใดที่ อคส. และ อตค. เป็นโต้โผมักจบลงแบบไม่โปร่งใส ไล่เรียงตั้งแต่โครงการจำนำข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ลำไย ฯลฯ แบบทำให้กลับไปพลิกแพมดูได้ คราวนี้ก็ไม่ได้ผิดไปจากเดิม ยังมี ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายธุรกิจที่ท่ามาหากินกับ กระทรวงในสารพัดโครงการตกเป็นจำเลย ก็คาดหมายล่วงหน้าได้เลย ว่าจะมีรายการปลอยผีให้คดีหมดอายุความหรือสำนวนอ่อน เกิดขึ้น ชนิดที่ว่าแม้ยิ่งกว่าแซ่แป้งเสียอีก

แต่จะขึ้นนิ้วโทษแต่ข้าราชการก็คงไม่ใช่ เพราะต้อง **"มอบบน"** ขึ้นไปยังรัฐบาล คสช. ด้วยว่าส่งสัญญาถล่มสนมาโดยตลอดหรือไม่ ยิ่งระยะหลังที่มีคำถามว่าเหตุใดเงินถึงวางเฉยกับการกวาดซบวนการโกง ซาติปล้นแผ่นดินในโครงการรับจำนำข้าวอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้ง **"ตัวการ"** อย่าง **"คุณหนู"** น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นักโทษ หนีคดีจำนำข้าว ก็ยังสามารถใช้ชีวิตสำราญในต่างแดนกับพี่ชาย **นาย ทักษิณ ชินวัตร** อดีตนายกรัฐมนตรี ราวกับไม่ใช่ นักโทษหนีคดี เมื่อ เป็นเช่นนี้การเตะถ่วงคดีก็ทำตามตามสัญญาถล่มที่สับสน และซาดๆ หายๆ

ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจอแรงกระทุ้งจากคดีโครงการบอปปัด หน้าเสียดลองด่านที่ศาลฎีกาพิพากษาทั้งจำคุกทั้งปรับกลุ่มเอกชนผู้รับ เหมาก่อสร้างโครงการแล้วรัฐบาลเจอตั้งคำถามต่อว่าจะฟ้องแพ่งเรียก ค่าเสียหายในโครงการกว่าสองหมื่นล้านคืนแผ่นดินหรือไม่ จึงทำให้ มีอกฎหมายของรัฐบาล คสช. ต้องหันกลับมา "ช้นนอต" ฟ้องแพ่ง เรียกค่าเสียหายในคดีจำนำข้าวที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่าหลาย เท่าตัว ด้วยวิธีว่า หากปลอยให้คดีจำนำข้าวรวมหากพโยกชาติปล้น แผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ จบแบบ "มวยล้มต้ม

คนดู" ด้านสายตาประชาชนมีหวังคมหอกคมดาบย้อนมาทิ่มแทงรัฐบาล คสช. เสียเองได้ง่ายๆ

อาจจะเป็นด้วยเหตุเช่นนี้ จึงได้เห็น **นายวิษณุ เครืออม** รอง นายกรัฐมนตรี ออกมายอมรับว่าเป็นคนเร่งรัดให้ อคส. และ อ.ต.ก. ฟ้อง ร้องดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้กระทำผิดในโครงการรับจำนำข้าว เพราะ เกรงจะมีปัญหาเรื่องอายุความ แม้อายุความจะไปขาดในเดือน ก.ค. 2562 และ ต.ค. 2562 แต่ที่เร่งรัด เพราะอัยการระบุว่าคดีความมีจำนวน มาก ต่อให้ทำทันอายุความ แต่จะมากหมักหมมที่ย้อการ ซึ่งอาจทำให้ ทำไม่ทัน และขาดอายุความได้ จึงขีดเส้นให้ส่งสำนวนฟ้องมาภายใน เดือน ธ.ค. 2561 เพราะอัยการต้องใช้เวลาในการแยกสำนวน ดูว่าจะ ฟ้องใคร หรือไม่ฟ้องใคร ซึ่งใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ส่วนที่มีข่าวว่า ถ้าฟ้องไม่ทันอายุความจะเสียหายถึงแสนล้านบาทนั้น นายวิษณุ บอก ว่า ไม่ทราบมูลค่าความเสียหาย

ถึงแม้ว่านายวิษณุ จะทำเป็นหลงลืมมูลค่าความเสียหายไม่ได้ แต่บทวนความจำได้ไม่ยากโดยพลิกแพมคดีโกงจำนำข้าวซึ่งมีอยู่ สองส่วน คือ อาญา กับแพ่งนั้น ในส่วนอาญา ศาลฎีกาฯ ได้ตัดสิน ลงโทษ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในคดีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการ จำนำข้าว โดยพิพากษาจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนคดีทุจริตระบาย ข้าวแบบจืดจาง ศาลตัดสินจำคุก **นายบุญทรง เตริยาภิรมย์** อดีต รว.พาณิชย์ และจำคุก 36 ปี ไม่รอลงอาญา **นายภูมิ สาระผล** อดีต รว.พาณิชย์ พร้อมอดีตข้าราชการระดับสูงในกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเอกชน

ส่วนความเสียหายซึ่งมีโทษทางแพ่ง กระทรวงคลัง มีหนึ่งสื่อ ถึงกรมบังคับคดี ให้เอาผิดทางละเมิด ซึ่งขณะนั้นคดีอยู่ในชั้นศาล ปกครอง คือ สำนวน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ฟ้องกลับรัฐบาลและกระทรวง การคลัง ที่สั่งให้จ่ายค่าเสียหายคืนแก่รัฐ วงเงินประมาณ 3.5 หมื่นล้าน บาท และสำนวนนายบุญทรง และนายภูมิ ฟ้องกลับรัฐบาล และ กระทรวงการคลัง ที่สั่งให้จ่ายค่าเสียหายคืนแก่รัฐ วงเงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

บทวนความจำกันอีกครั้ง สำหรับมูลค่าความเสียหายทั้งหมด ในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น กระทรวง การคลัง ตีมูลค่าวงเงินรวมกว่า 1.78 แสนล้านบาท โดยคิดคำนวณ ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา จ่ายคืน เพียง 20% หรือ 3.5 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 80% คิดเป็นวงเงิน 1.43 แสนล้านบาท ให้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งคดีส่วนนี้แหละที่อัดอาดจนจะขาดอายุความ

ไม่เช่นนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็คงไม่มีมติให้เร่งรัดฟ้องร้องคดี ดังที่สำนักข่าวอิสรา www.isranews.org รายงานว่า ช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ครม.มีมติว่า “เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และเป็นการป้องกันความเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการฟ้องร้องคดีต่างๆ จึงให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

“1. ในส่วนของคดีเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ที่มีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ซึ่งใกล้หมดอายุความ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อฟ้องร้องคดีนั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแล อ.ต.ก. และกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกำกับดูแล อคส. เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทุกคดีโดยเร็ว และส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) อย่างช้าที่สุดภายในเดือน ธ.ค. 2561 เพื่อดำเนินการฟ้องร้องคดีให้ทันภายในอายุความ ในกรณีที่คดีที่มีคดีที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีประเด็นที่เห็นควรจะประนีประนอม ยอมความ โกล่เกลี่ย หรือตกลงให้เป็นไปตามคำร้องขอของคู่ความ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะดำเนินการเช่นนั้นได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก่อน แล้วแต่กรณี

“2. ในส่วนของคดีความอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เป็นเจ้าของเรื่อง ตรวจสอบและเร่ง รัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินฟ้องร้องคดีทันภายในกำหนดอายุความ ของคดีนั้นๆ หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด ปล่อยปละละเลยจนคดีขาดอายุความ ถือเป็นความบกพร่องของหัวหน้า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น”

ไม่แต่ปัญหาว่าจะฟ้องทันไม่ทัน ส่วนวนอ่อนไปหรือไม่ เท่านั้น ยังมีคำถามเรื่องที่ว่า มีการฟ้องผิดสำนวนจริงหรือไม่ ซึ่งนายวิษณุ ยอมรับว่า มีการฟ้องหลายแบบ ฟ้องผิดจังหวัด ผิดที่ ผิดจำเลย เป็นการยอมรับโดยศุภฎีกาแทนติบกรคดีรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า การฟ้องร้องทางแพ่งในโครงการรับจำนำข้าว มีปัญหาอยู่มากจริงๆ

จากการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ตั้งแต่ปี 2554-2557 อคส. จะต้องเร่งส่งฟ้องทางแพ่งรวม 244 สัญญา หรือ 882 คดี เพราะคู่สัญญากับ อคส. มีทั้งเจ้าของคลังสินค้าที่รัฐเช่าเพื่อฝากเก็บข้าวในโครงการรับจำนำ โรงสี หรือผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์อร์) ทำผิดสัญญา เช่น ข้าวหายไปจากโกดัง ซึ่งหลังจากส่งฟ้องอาญา ฐานลักทรัพย์ หรือยักยอกทรัพย์ไปแล้ว ยังต้องส่งฟ้องทางแพ่ง เพื่อให้คู่สัญญาชดใช้ความเสียหายให้กับรัฐ โดยทั้ง 882 คดี จะหมดอายุความทางแพ่ง ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 61-ก.ค. 62 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 100,000 ล้านบาท นี่เฉพาะจากฝาก อคส. อีกส่วนหนึ่งอยู่ในมือของ อตค.ตามมติ ครม.ที่ ให้เร่งรัดคดี

หลังจาก ครม. มีมติออกมา และกระแสสังคมเริ่มหันมาจับตาคดีจำนำข้าวอีกครั้ง นางอินทรา โภคปณยารักษ์ ผู้อำนวยการ อคส. รีบแอนอกรับว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดดำเนินคดีในโครงการรับจำนำข้าวและสินค้าอื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำดำเนินการและที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ทันระยะเวลาของอายุความในแต่ละคดีแล้ว

และได้รายงานให้ รมว.พาณิชย์ ทราบแล้ว

“ล่าสุดมีคดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว ตั้งแต่ปี 54-57 จะต้องเร่งดำเนินการ 244 สัญญา แต่มูลค่าความเสียหายไม่ชัดเจน ซึ่งได้สั่งการไปแล้วให้เจ้าหน้าที่เร่งส่งอัยการดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งภายใน เดือน ก.ย. 61 ส่วนการฟ้องทางอาญา ทั้ง 244 คดี ได้ส่งฟ้องไปก่อนหน้าแล้ว ยืนยันว่า ส่งฟ้องทางแพ่งทันกับเส้นตายที่ ครม. กำหนด ภายในเดือน ธ.ค. 61แน่นอน ส่วนคดีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เร่งส่งฟ้องทางแพ่งก่อนหมดอายุความเช่นเดียวกัน” นางอินทรา ย้ำ

หนักแน่น

และยืนยันด้วยว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคดีใดหมดอายุความ ส่วนบางคดีที่อัยการไม่สั่งฟ้อง เพราะ อคส. ทำพยานหลักฐานอ่อนนั้น ไม่มีแน่นอน เหตุที่อัยการไม่ฟ้องเพราะ อคส. ส่งฟ้องผิดคลัง เช่น คู่สัญญาที่เก็บข้าวรัฐในบางคลังทำผิดสัญญา แต่ อคส. กลับส่งฟ้องคลังที่ไม่ผิดสัญญา อัยการจึงไม่สั่งฟ้อง แต่ อคส. ได้ทำพยานหลักฐานใหม่และจะส่งฟ้องใหม่

ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่ามี 30 คดีที่อัยการไม่สั่งฟ้องดำเนินคดี ซึ่งได้มอบหมายให้ อคส. ทำสำนวนใหม่ เพื่อส่งฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายใหม่ด้วย ส่วนโครงการก่อนปี 2554 หากพบว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีการละเลยปฏิบัติหน้าที่ ก็จะต้องตรวจสอบการกระทำความผิดต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์ จะทำเรื่องนี้ให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด และทุกคดีที่มองว่าไม่โปร่งใส ก็จะเร่งรัดส่งดำเนินคดี เพื่อเรียกร้องทางเสียหายทางแพ่งและอาญาทุกคดี ซึ่งได้ให้ผู้อำนวยการ อคส. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทุกๆ 15 วันด้วย

สำหรับคดีที่เกิดขึ้นในโครงการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรอื่นๆ ตั้งแต่ปี 48-57 เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง หอมแดง กุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งเป็นโครงการตั้งแต่ปี 2542/43 อคส. จะต้องส่งฟ้องทางแพ่งเช่นเดียวกัน โดยมีรายงานว่า ในส่วนนี้มีคดีมากกว่า 1,000 คดี มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยบางคดีที่ อคส. ส่งฟ้องไปแล้วแต่อัยการไม่สั่งฟ้องเพราะหลักฐานอ่อนส่งผลให้ อคส. ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาได้

ส่วนบางคดีได้หมดอายุความไปแล้ว เนื่องจาก อคส. ไม่ได้ดำเนินการสั่งฟ้องกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องให้ทันตามเวลา ทั้งเจ้าของโกดังกลาง ผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวย์อร์) และโรงสี เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบางรายละเลยการปฏิบัติหน้าที่และบางรายอาจได้รับผลประโยชน์หรือเรียกว่าเงินทอนข้าวเปลือก

หลังจากคดีหมดอายุความไป ทำให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการและมีปัญหาการส่งข้าวไม่ครบตามสัญญาหรือข้าวได้รับความเสียหาย รวมถึงกลุ่มบริษัทเซอร์เวย์อร์ที่เกี่ยวข้องได้ส่งหนังสือมายัง อคส.ว่าจะไม่ชดเชยความเสียหายตามสัญญาเพราะคดีแพ่งหมดอายุความคือเกินสิบปีไปแล้ว เช่น ที่จังหวัดพิจิตร, ชัยนาท, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ ส่วนใหญ่ได้ทำหนังสือมาในช่วงต้นปี 2561 ยังมีบางกรณีที่ อคส. ดำเนินคดีไปแล้วแต่มีการโกล่เกลี่ย เช่น รัฐเรียกค่าเสียหาย 15 ล้านบาท บริษัทขอจ่ายเพียงแค่ 4-5 ล้านบาท จากนั้นได้มีการถอนแจ้งความดำเนินคดี

อีรุงตุงนังกันขนาดหนักนับพันๆ คดี จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะลากให้ล่าช้าออกไป ยิ่งเคยมีข่าวรำลึกกันหนาหูว่า “อินทรา โภคปณยารักษ์” ผู้อำนวยการ อคส. คนปัจจุบัน มีสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึง “กลุ่มอำนาจเก่า” ก็ยิ่งส่อพิรุณ แต่หากอึดกันจนถึงที่สุดแล้วเม็ดเงินก้อนโตกว่า 1.43 แสนล้านบาท หายวับไปในอากาศ กระแสสังคมคงถามหา “นายา คสช.” กันสนั่นเมือง ■

รัฐตั้งเป้าดัชนีจีดีพีพุ่งแตะ 5%

● ขอเวลา 11 ปีนำประเทศหลุดพ้นความยากจน

“อภิศักดิ์” ปันจีดีพีพุ่งโตแตะ 5% ใช้เวลา 11 ปี หลุดพ้นความยากจน แต่ยอดหนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้น คาดอีก 4 ปีข้างหน้าหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงสุดที่ 48% จากปัจจุบัน 40.4% หลังลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง” โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2561-2562 รัฐบาลจะยังใช้นโยบายขาดดุลงบประมาณราว 450,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งรัฐเน้นการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะดูแลภาระหนี้ด้วย โดยปัจจุบันหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อยู่ที่ 40.4% หรือประมาณ 6 ล้านล้านบาท แต่ในอีก 4 ปีข้างหน้า หนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะขึ้นไปสูงสุดที่ 48% หรือประมาณ 8 ล้านล้านบาท จากการที่รัฐทยอยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม หนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่ไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี

สำหรับการจัดทำงบประมาณสมมูลนั้น โดยคาดว่าจะใช้เวลา 11 ปีข้างหน้าบนสมมติฐานที่จีดีพีของไทยเติบโตไม่ต่ำกว่า 4% รวมทั้งการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีการขยายฐานภาษี เพื่อดึงผู้อยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น

นายอภิศักดิ์กล่าวว่าจากการพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้จึงเป็นที่มา

“ไทยแลนด์ 4.0” โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้จีดีพีของประเทศอาจเติบโตมากกว่าระดับ 4-5% ทั้งนี้กระทรวงการคลังเน้นการวางโครงสร้างดิจิทัลทางการเงิน จึงเกิดพร้อมเพย์ และต่อมาก็มีระบบคิวอาร์โค้ด รวมทั้งการลงทุนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเป็นส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อีก 10 ปีข้างหน้า เพราะประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น โดยในระยะต่อไปกระทรวงการคลังจะดำเนินการเรื่อง Digital ID ที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตนด้วยตัวเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมาย และกำลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ รัฐบาลมีโจทย์ที่จะให้ไทยเป็นประเทศที่พ้นความยากจน หรือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ซึ่งมีการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทย หากจะพ้นความยากจนเศรษฐกิจไทยจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 4% คาดจะใช้เวลา 18 ปี แต่หากเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 5% จะใช้เวลา 11 ปีที่จะพ้นความยากจน ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการคือพยายามผลักดันให้เศรษฐกิจโตสูงสุด เพื่อให้ไทยก้าวขึ้นมาสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง ประเทศไทยถึงจะพ้นจากความยากจนได้ โดยต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจัง ส่วนกรณีธนาคารโลกประเมินว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกประมาณ 0.5% จากที่คาดการณ์ว่าปีนี้จีดีพี

3.5% นั้นคาดว่าในส่วนของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไม่มาก

ขณะเดียวกันนายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สิ้นเดือน ก.ค.นี้ ทางกระทรวงการคลังจะเสนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พักชำระหนี้เงินต้นให้แก่เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.เป็นระยะเวลา 3 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ย รัฐจะช่วยเหลือด้วยการรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรประมาณ 2-3% เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการปลูกพืชแบบดั้งเดิมไปสู่การปลูกพืชชนิดใหม่ หรือวิธีการปลูกแบบใหม่ๆ เช่น การรวมตัวของเกษตรกรในการปลูกพืชบนที่ดินแปลงใหญ่ ที่ช่วยลดต้นทุนได้ถึง 50%

“ในช่วงที่เกษตรกรพักชำระหนี้ หากมีโครงการลงทุนใหม่ๆ หรือโครงการที่รัฐสนับสนุนก็สามารถเดินเรื่องกู้เงินจาก ธ.ก.ส.ได้ เพราะถือว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น โครงการพักชำระหนี้ในครั้งนี้ จะเปิดกว้างให้เกษตรกรสมัครใจเอง ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพักหนี้ประมาณ 2-3 ล้านราย โดยในช่วงเวลาที่เกษตรกรขอพักชำระหนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯจะมีการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ”



แก้หนี้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ความพยายามของรัฐบาลที่จะฟื้นเศรษฐกิจฐานรากที่ยังคงมีปัญหา ได้ดำเนินการมาจนถึงจุดที่รัฐบาลต้องประกาศพักหนี้ให้กับเกษตรกรที่ยากจน โดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น 3 ปี ให้กับลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท/ราย ซึ่งมีประมาณ 2-3 ล้านราย โดยจะขอ ครม.ให้ลูกหนี้ที่เข้าโครงการ ไม่ถูกจัดเป็นลูกหนี้เสีย เพื่อไม่กระทบกับฐานะการดำเนินงานของ ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะช่วยผ่อนชำระดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ ธ.ก.ส. ในอัตรา 2-3% ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณที่ต้องนำมาใช้ เพื่อให้ในระหว่างการพักชำระหนี้เงินต้น เกษตรกรสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงได้

เงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลูกหนี้ที่เข้าโครงการพักหนี้ยังสามารถขอกู้เงินเพิ่มจาก ธ.ก.ส.ได้ แต่ต้องมีโครงการที่จะนำไปใช้อย่างชัดเจน โดยไม่ให้เป็นการกู้เพื่อนำไปชำระหนี้เก่า หรือไปใช้จ่ายด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับภาคการเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ใหม่ หรือใช้จ่ายเกินตัว ทำให้กลายเป็นหนี้สินดินพอกหางหมูที่ใช้เท่าไรก็ไม่หมด

ที่มาที่ไปของโครงการนี้มาจากการที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และมีหนี้สินครัวเรือนเยอะ ทำให้การบริโภคของเกษตรกรที่มีรายได้น้อยแทบจะไม่ขยายตัว และเป็นกลุ่มคนที่ลำบากที่สุดในยุคที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวดี แต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเศรษฐกิจขยายตัวดีเลย

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ก็ได้ประกาศให้พักชำระหนี้ให้เกษตรกรเป็นระยะตามความเดือดร้อนจำเป็น เช่น พักหนี้ชาวนา พักหนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง พักหนี้ให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ เป็นต้น โดยจะเน้นเป็นรายกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีราคาตกต่ำ หรือผลผลิตการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม รัฐบาลช่วยทั้งหมด แต่การพักหนี้ทุกครั้งเป็นแค่บรรเทาความเดือดร้อน ไม่ได้ทำให้หนี้สินเกษตรกรลดลงแต่อย่างใด

ปัจจุบันเกษตรกรไทยมีจำนวน 3.7 ล้านครัวเรือน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศที่มีขณะนี้ 76 ล้านคน ทำอาชีพการเกษตร ส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าว ซึ่งก็คุ้นชินกับการช่วยเหลือด้านราคาจากรัฐบาล เช่น โครงการรับประกันราคา โครงการรับจำนำ ทำให้เกษตรกรปลูกพืชไม่หลากหลาย แ่กันไปลงทุนปลูกพืชที่ได้รับการอุดหนุน ซึ่งผลก็เป็นอย่างที่เห็น รัฐต้องใช้เงินจำนวนมากในโครงการดังกล่าว แต่สุดท้ายไม่สามารถทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากบ่วงหนี้ได้

ขณะนี้เกษตรกรสมัยใหม่หลายรายที่ทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วประสบความสำเร็จ ด้วยการใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาช่วย ซึ่งหากเกษตรกรไทยต้องการหลุดพ้นบ่วงหนี้ก็ต้องปรับตัว และหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เปลี่ยนตัวเอง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้ถือเป็นจังหวะดี ที่นโยบายรัฐบาลก็ต้องการเปลี่ยนวิถีเกษตรแบบเดิมๆ ไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนต่างๆ แต่เกษตรกรก็จะต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเช่นกัน

การพักหนี้เกษตรกรรายได้น้อยในคราวนี้มีความพิเศษตรงที่กระทรวงการคลังเลือกช่วยเกษตรกรที่เป็นรายย่อยจริงๆ มีหนี้ไม่มากและยากจน แต่ก็เป็น การช่วยได้ชั่วคราว การแก้ไขปัญหาค่าความยากจนของเกษตรกรต้องถึงขั้นปฏิรูปการเกษตรทั้งระบบ ถึงจะแก้ไขได้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ และได้ประกาศเรื่องการปฏิรูปการเกษตรเป็นนโยบายแห่งชาติ แต่เรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าล่าช้ามาก รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ■

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561.....● นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบชลประทานด้วยศาสตร์พระราชาน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิง “การพัฒนาระบบชลประทานสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ระยะที่ 1 ณ บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันจากการเผาป่า ผืนดินถูกทำลายจากการชะล้างหน้าดิน และเกษตรกรยังยึดอาชีพการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือข้าวโพด ส่งผลทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้น้อยเพียงพอละยังมีหนี้สินพอกพูนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านสองธาร ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก และจากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านในอำเภอแม่แจ่ม เป็นหนี้สถาบันการเงินอยู่ประมาณ 25 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เข้ามาช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยร่วมกับ ธ.ก.ส.และธนาคารออมสินวางแผนและกำหนดแนวทางการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีเป้า



หมายอีก 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.กองแขก ต.บ้านทับ และ ต.เค็ง.....● ก้าวสู่ปีที่ 4 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานวันสถาปนาไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนำเสนอนวัตกรรมจากยางพารา ที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มากมาย อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ และคาดว่าจะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดงานวิจัย สู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต สัมกับสโตนแกน สร้างสรรค์นวัตกรรม ยางไทยให้ก้าวหน้า ขับเคลื่อนการพัฒนา ยางในยุคไทยแลนด์ 4.0 นายกษลัปส์ขอแสดงความยินดีด้วย.....● แจ้งหน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์สามารถส่งรายละเอียด มาได้ที่ อีเมล SAMANP@DAILYNEWS.CO.TH หรือ LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655.....●

นายกษลัปส์